



เข้าโหมคล็อกคาวน  
การเดินทางรอบที่ 2...ทั้ง  
บก-น้ำ-ราง-อากาศ ใน 10  
จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด  
และเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพ  
มหานคร นครปฐม นราธิวาส  
นันทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี

ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา...คล้าย ๆ  
กับการล็อกคาวนรอบแรกช่วงเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว ทุกหน่วย  
งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทั้งรถไฟ ฟ้า รถโดยสาร  
เรือโดยสาร มอเตอร์เวย์ และทางพิเศษ(ทางด่วน) ประกาศ  
ปิดบริการช่วง 3 ช่วงถึงตี 4 ส่วนภาคเอกชน เช่นสายการบิน  
อย่าง ไทยแอร์เอเชีย แั่งงหยุดบินชั่วคราวทุกเส้นทางทั่ว  
ประเทศ ไทยเวียดเจ็ท ยังบินทุกเส้นทาง แต่เตรียมปรับลด  
เที่ยวบินรับมาตรการรัฐ พร้อมเยียวยาผู้โดยสารที่ถือตั๋ว 1-31  
ก.ค. ให้เปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี/เก็บวงเงินไว้บินครั้งต่อไป  
ได้.....บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกเลิกในบางเส้นทาง  
แต่เตรียมปรับบางสายการบินหยุดบินบางเส้นทาง \* \* \*

ด้าน บริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. หยุดเดินรถเส้นทาง  
ภาคใต้ทั้งหมด สายเหนือ-อีสาน และสายตะวันออกเหลือ  
แค่ 13 เส้นทาง ส่วนสมบัติทัวร์หยุดเดินรถทุกเส้นทางทั่ว  
ประเทศ ให้ประชาชนขอเลื่อนการเดินทางได้ หรือขอคืน  
ตั๋วได้เต็มราคา ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อ หยุดการเคลื่อนย้ายและ

ให้ประชาชนอยู่กับบ้านให้มากที่สุด หวังสยบการแพร่  
ระบาดของโควิด-19 ลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตใน  
ช่วง 14 วันนี้ ...ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเคร่งครัด ร่วมใจ  
กันสู้โควิดให้ประเทศไทยผ่านวิกฤติให้ได้ \* \* \* แม้จะ  
หลอกันซ้ำ และถูกสังคมโซเชียลแซะว่า ดอกการบ้านเพื่อน  
เมื่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ  
ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  
จากโรคระบาด เพราะ ผวจ.ปทุมธานี ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  
นำร่องเงินเดือน 3 เดือน ช่วยประชาชนไปก่อนแล้ว...  
แต่ก็เป็นที่มาให้บรรดารองนายกฯ และรัฐมนตรี ประกาศรัว ๆ  
ตามหลังเงินเดือนให้ประชาชนด้วย 3 เดือน ส่วน ส.ว.  
ส.ส. ยังอ้อม ๆ แอ้ม ๆ \* \* \* โฟกัส รัฐมนตรี คมนาคม  
รมว.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตอบมาโด่ง เมื่อส่งไลน์ถามเรื่อง



ศักดิ์สยาม



อริรัฐ

นายกฯ ประกาศไม่รับเงินเดือน รมว.ศักดิ์สยาม ตอบชดทันทที่  
สละเงินเดือนด้วย 3 เดือน ตามมาด้วย รมช.คมนาคม  
อริรัฐ รัตนเศรษฐ และ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล แบบไม่มี  
อิดออด...นอกจากสปรัดแล้วไม่รับ 3 เดือนเบา ๆ กรูบกริบ ๆ

ใช้มัยคะ เรารวย ๆ ๆ อออิ \* \* \* ต่อยอด  
เรื่องนี้เพราะมีประชาชนถามมาว่า จะหักเงิน  
เดือนยังงี้???... นายวิษณุ เครืองาม รอง  
นายกรัฐมนตรี บอกว่า ในการประชุมคณะ  
รัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ค.นี้ คงพูดคุยกันอีกครั้ง  
เบื้องต้นกำลังคุยกันว่าจะใช้วิธีบริจาคอย่างไร  
จะให้หักเงินเดือนหรือให้นำเงินมาคืนให้  
เพราะถ้าหักเงินเดือนก็ต้องรอถึงสิ้นเดือน  
ดังนั้น การนำเงินมาคืนจะสะดวกที่สุด....  
สำหรับมาตรการนี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็เคยมีบางคน



วีรศักดิ์

ดำเนินการมาแล้วที่นำเงินไปบริจาคมากกว่าเงินเดือนแล้ว  
นำมาแสดงต่อสำนักเลขาธิการนายกฯ โดยเงินที่จะบริจาค  
ทั้งหมดปลัดสำนักนายกฯ จะเป็นผู้รวบรวมเพื่อนำ  
ไปดำเนินการต่อไป...ได้เห็นเป็นบุญตาครั้งแรกที่รัฐมนตรี  
และนักการเมืองไทยสละเงินเดือนชด ๆ ช่วยประชาชน  
เคยเห็นแต่ใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งนั้น \* \* \*

นายสปีด

transport@dailynews.co.th